

หนังสือพิมพ์

เสียงรายวัน

ปีที่ 30 ฉบับที่ 0508 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ราคา 10 บาท

สรุปข่าวแม่ฟ้าหลวง

พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอาหารเนเขตพ
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยแม่
ฟ้าหลวง ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรม



นายณรงค์ โอสมณการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาเปิดตัวโครงการ และการประชุมรับฟังความคิดเห็น การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอาหารในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 โครงการส่งเสริมพัฒนาการลงทุน Logistics รองรับการค้าเชื่อมโยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับ และบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมพระหรง (ME516) ชั้น 5 อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

พยาบาล มฟล. มุ่งสร้างความรู้คู่คุณธรรม



เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.สุปราณี อัทธเสรี คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวในพิธีประกาศการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องเชียงแสน อาคารสำนักงานอธิการบดี ว่าพิธีนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีกับเหล่านักศึกษาพยาบาลที่ได้ใช้ความเพียรพยายามจนสามารถสำเร็จการศึกษาสมาคมมุ่งหวัง และถึงพร้อมทั้งในด้านวิชาความรู้ ความสามารถ และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ โดยมีพิธีการ

สำคัญคือ การติดหมวกพยาบาลและเข็มวิทยฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา การกล่าวปฏิญาณตน พิธีถวายสักการะและกราบบังคมทูลลาต่อหน้าพระราชาครูสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มฟล. ชวนเด็กน้อยเข้าค่ายต้นกล้าของแผ่นดินปลูกหัวใจรักเรียน



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม ต้นกล้าของแผ่นดิน ประจำปี 2560 โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2560 ณ มฟล. ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 12 แล้ว โดยมีทั้งกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ สันทนาการ และการสร้างแรงบันดาลใจ นอกจากนี้ทางสมาคมนักศึกษาเก่า มฟล. ยังมอบอุปกรณ์ให้เด็กๆ ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อน้อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

ชมรมอนุรักษ์ป่าไม้ มฟล. ชวนเพื่อนขึ้นคอยทำแนวกันไฟป่า ศึกษารธรรมชาติ



เมื่อเร็วๆ นี้ ชมรมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรม "เดินศึกษาป่า ทำแนวกันไฟป่า" มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้" ณ สวนพฤกษศาสตร์ มฟล. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างห่างเรียนให้เกิดประโยชน์ โดยการศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติของพื้นที่ป่าซึ่งเป็นอาณาเขตส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย และได้ร่วมกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าที่มักเกิดในช่วงหน้าแล้ง